



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 1 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,802 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,219,531 ราย รักษาหายเพิ่ม 18,996 ราย รักษาหายสะสม 1,040,768 ราย ยังรักษาอยู่ 166,922 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 252 ราย เสียชีวิตสะสม 11,841 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 32,600,001 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 219,219,389 ราย เสียชีวิต 4,543,556 ราย รักษาหาย 195,993,808 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO จับตาโควิดสายพันธุ์ใหม่ “มิว” (Mu) พบครั้งแรกที่โคลอมเบียในเดือน ม.ค. 64 EU เผยผู้ใหญ่ 70% ฉีดวัคซีน ครบโดสแล้ว ขณะที่ประกาศถอดสหรัฐฯ จากรายชื่อประเทศเดินทางปลอดภัย **บราซิล** พบสารในพิษงูจากราคัตสึยั้งเชื้อโควิด 19 ได้ เล็งต่อยอดเป็นยา **อิสราเอล** ชี้นำวิจัยวัคซีนบูสเตอร์ไฟเซอร์ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิดได้ถึง 80% จึงเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ทหาร แต่พบผู้ติดเชื้อเกือบ 1.1 หมื่น แม้ฉีดไฟเซอร์ครบ 2 เข็มแล้ว 60% **จีน** เผยไม่พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด 19 รายใหม่ภายในประเทศ ขณะที่วิจัยเตือนโควิด 19 เสี่ยงแพร่ผ่านละอองลอยระหว่างอาคารสองหลังที่ตั้งใกล้กัน **ญี่ปุ่น** อนุมัติฉีดโมเดอร์นาต่อแล้วหลังเคลียร์กรณีวัคซีนปนเปื้อน เผยพบวัตถุลีด้าปริศนาปนเปื้อนในวัคซีน นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์มิวคนแรก เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. ไทยรักษาผู้ป่วยโควิดหายแล้วล้านกว่าราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, thaigov, thailandplus, newtv)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุ ภาพรวมประเทศไทยมีผู้ป่วยที่รักษาหายสะสมแล้ว 1,040,768 ราย จากผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,219,531 ราย ขณะที่ 1 ก.ย. เป็นวันแรกที่รัฐบาลอนุญาตให้กิจการ กิจกรรมบางประเภทเปิดบริการได้ ภายใต้หลักการ COVID-Free Setting ในพื้นที่สีแดงเข้ม โดยยังต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตามมาตรการ Universal Prevention หากดีขึ้นรัฐบาลจะพิจารณาเปิดกิจการ/กิจกรรมเพิ่ม ขอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดป่วยรุนแรง ลดเสียชีวิต

#### 2. การจัดซื้อชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, pptvhd, innnews, thaigov, thejournalistclub, TNN, mthai, sonhitalk)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ชี้แจงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด เป็นไปตามที่คกก. EOC ของ สธ. ได้อนุมัติ สปสช. ได้จัดซื้อผ่านกลไกของ อภ. มีการประกวดราคาจากบริษัทผู้นำเข้าที่ถูกต้องตามคุณสมบัติ และมีราคาต่ำที่สุดจึงชนะการประกวดราคา ไม่มีการทุจริต

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ ยืนยัน นายกฯ ไม่เคยสั่งการให้ซื้อชุดตรวจ ATK ที่ผ่าน WHO ในการประชุม ศบค. เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีชุดตรวจยี่ห้อใดผ่านการรับรอง มีแต่ที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้เฉพาะเท่านั้น ขณะที่ สปสช. เตรียมกระจายชุดตรวจ ATK ให้กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ เริ่ม 8-9 ก.ย. นี้ และได้ร่วมกับ 6.กรุงเทพฯ บริการประเมินความเสี่ยงโควิด 19 บนแอปฯ “เป่าตัง” ก่อนรับชุดตรวจ ATK สำหรับผู้ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนในชุมชนพื้นที่สีแดง ทาง กทม. สั่งการกระจายผ่านทางผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข กว่า 2,000 ชุมชน

#### 3. มาตรการคลายล็อกดาวน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., bangkokbiznews, mcot)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการคลายล็อกเปิดกิจการ กิจกรรมเพิ่มเติม ว่า ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด ส่วนเคอร์ฟิว ขอความเหมาะสมในระยะนี้ก่อน การบริหารจัดการโควิด นายกฯ สั่งไม่ได้ทุกเรื่อง ต้องยึดข้อมูล สธ. ด้วย ยืนยันระบบสาธารณสุขไทยยังรับมือโควิดได้ อยากให้ตัวเลขคนรักษาหายด้วย ถ้าเอาตัวเลขคนป่วย/เสียชีวิตมาอ้างข้างเดียวถือว่าไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า มาตรการ Smart Control and Living with covid 19 ไม่ได้เป็นมาตรการบังคับ แต่ขอความร่วมมือ เป็นการนำร่องในจังหวัด พื้นที่ หรือกิจการ สถานประกอบการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการตามมาตรการได้ทันที ย้ำแนวปฏิบัติด้วยหลัก COVID-Free Setting protocol ต้องประกอบด้วย COVID-Free Environment : จะต้องดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม COVID-Free Personnel : ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ต้องฉีดวัคซีนครบ

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ COVID-Free Customer : ลูกค้าต้องมี Green Card หรือ Yellow Card นอกจากนี้ ย้ำว่าร้านอาหารยังไม่อนุญาตให้แสดงดนตรีสด งดไปก่อน 14 วัน ส่วนร้านเสริมสวยเปิดให้บริการได้ใน 2 ชั่วโมง

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 3,7

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ/ผู้บริโภค ฝ้าระวังความเสี่ยงพร้อมยกระดับปฏิบัติตามมาตรการเปิดให้บริการนั่งกินในร้านอย่างเคร่งครัด อาทิ ทำความสะอาดโต๊ะที่นั่งหลังใช้บริการ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม จัดอุปกรณ์กินอาหารเฉพาะบุคคล งดจัดบริการรูปแบบบริการตนเอง มีแอลกอฮอล์ประจำทุกโต๊ะ และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เปิดบริการไม่เกินเวลา 20.00 น. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกัดจำนวนผู้นั่งกินในร้าน ห้องปรับอากาศนั่งได้ 50% พื้นที่เปิดนั่งได้ 75 % ทั้งนี้ในเดือน ก.ย.64 ผู้ประกอบการสามารถเปิดร้านตามปกติ ไม่ต้องตรวจ ATK เป็นประจำ พนักงานไม่ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แต่ให้เตรียมการและเตรียมความพร้อมก่อนบังคับใช้ 1 ต.ค. 64

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาชาติ, facebook

-ชมรมแพทย์ชนบท เตือนคนไทยอย่ารีบดีใจที่ได้มีการผ่อนคลายมาตรการ เพราะยอดโควิดยังไม่ลด ชี้ตรวจน้อยเพียง 4.7 หมื่นคน/วัน จากเดิม 7 หมื่นคน/วัน หวั่นปลดล็อกการเดินทางทำยอดติดเชื้อสูงขึ้นอีกระลอก

#### 4. โควิดสายพันธุ์ C.1.2 ยังไม่พบในไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (amarintv,)

-นพ.เจตสธร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผยถึงกรณีการพบเชื้อโควิดสายพันธุ์ C.1.2 ในจีนและอังกฤษว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุ่มตรวจสารพันธุกรรมเชื้อจากทั่วประเทศ 500 ตัวอย่าง/สัปดาห์ ขณะนี้ยังไม่พบสายพันธุ์ C.1.2 โดยสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย 92-93% ยังคงเป็นสายพันธุ์เดลตา สำหรับแอฟริกาใต้ตรวจพบสายพันธุ์ C.1.2 เชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดลต้า และต้านทานวัคซีน พบระบาดแล้วใน 8 ประเทศ ของทวีปแอฟริกา ยุโรป เอเชีย และโอเชียเนีย

#### 5. การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (sondhitalk, mthai,)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ยืนยันว่า ราคาวัคซีนซิโนแวคที่มีการจัดซื้อในราคา 17 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นราคาเฉพาะล็อตแรก ต่อมาเมื่อมีการระบาดเพิ่ม กรมควบคุมโรค ตัดสินใจซื้อซิโนแวคเพิ่มขึ้นและได้ราคาที่ถูกลงในช่วงเวลาที่มีผู้ผลิตวัคซีนแข่งขันกันในตลาดโลก ซึ่งเป็นไปตามหลักตีमानด์ชีพพลาย ส่วนงบประมาณที่เหลือในกรอบ ก็นำกลับเข้าสู่งบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนไขว้ด้วยซิโนแวคกับแอสตราฯ ไม่ได้เกิดจากเหตุบังเอิญ เนื่องจาก คกก.วิชาการทางการแพทย์ มีการเตรียมหลักวิชาการไว้แล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, mthai)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคล็อตแรก 2 ล้านโดสได้ในราคา 17 เหรียญฯ แต่การจัดซื้อล็อตถัดไปได้เสนอกรอบวงเงินโดยอิงจากล็อตที่ซื้อก่อนหน้านี้ แต่ในกระบวนการจัดซื้อตามกฎหมายได้เจรจาต่อรองราคาให้ได้อีกที่ต่ำที่สุด ทั้งนี้ อภ. เป็นผู้ซื้อจะต่อรองราคาในแต่ละครั้ง เห็นได้ว่าการซื้อแต่ละล็อตได้วัคซีนราคาถูกลงเรื่อยๆ จนกระทั่งล็อตล่าสุด ซื้อซิโนแวคได้ในราคาโดสละ 8.9 เหรียญฯ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเบิกเท่ากับจำนวนเงินที่ซื้อจริง ส่วนเงินที่เหลือในกรอบงบฯ ก็จะคืนกลับสู่งบประมาณกลางแผ่นดิน ทำให้เรามั่นใจว่า ไม่มีการเกิดเงินทอนแต่อย่างใด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวกรณีวันที่ 31 ส.ค. นายประเสริฐ จันทรวงทอง เลขานุการเพื่อไทย อภิปรายถึงการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค 16 ล็อต ซึ่งมีส่วนต่างกว่า 2,000 ล้านบาท โดยที่พรรคภูมิใจไทยนำทีมแพทย์ สธ. ออกมาแถลงตอบได้ว่า ยอมรับการสั่งซื้อครั้งแรกราคา 17 เหรียญดอลลาร์ต่อโดส แต่ราคาลดลงเรื่อยๆ เหลือโดสละ 8.9 ดอลลาร์ รวมถึงมีค่าดำเนินการและค่าขนส่ง 2-4% ซึ่งต่อมานายอนุทิน ได้ชี้แจงและแสดงใบเสร็จว่า เรื่องวัคซีนซิโนแวคเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนมีคำถามว่ารัฐบาลมีเงินทองหรือไม่ ฉะนั้นการออกมาแถลงเพียงเท่านี้คิดว่าไม่เพียงพอ จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ออกมาชี้แจงให้ชัดเจน ดังนี้ 1.ต้องเปิดเผยหลักฐานการสั่งซื้อทุกล็อต 2.ต้องแจงค่าดำเนินการและค่าขนส่ง 2-4% เป็นค่าอะไรบ้าง จ่ายจำนวนเท่าไร และจ่ายให้ใคร และ 3.จำนวนเงินรวมทั้งค่าวัคซีนและค่าดำเนินการขนส่งเป็นเงินเท่าไร และเบิกจ่ายงบประมาณไปจริงตามจำนวนนี้หรือไม่ ขอให้รัฐบาลแถลงข้อมูลนี้ให้ชัดเจนกลางสภา ภายในวันที่ 3 ก.ย.

#### 6. แนะนำฉีดวัคซีนก่อนระลอก 5

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, คมชัดลึก,)

-เพชร พ.สนามธรรมศาสตร์ โพสต์ว่า ปัจจัยเดียวที่จะช่วยคุมการระบาดของโควิด 19 ได้จริง คือ ต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ก่อนที่ระลอก 5 จะมา แต่พบว่า มีชาว กทม. และปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มยังรอคิวฉีดเข็มแรกอยู่

## 7. อาการผอมร่วงหลังหายป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาชาติ, newtv)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า ผู้ป่วยโรคโควิด 19 หลายคนมีปัญหามผอมร่วงหลังจากที่หายป่วยไปแล้ว 2-3 เดือน ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากไวรัสโดยตรง แต่เป็นผลพวงจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับร่างกายจากเชื้อไวรัส ผมอาจร่วงได้ถึงวันละ 300 เส้น ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ส่วนใหญ่ผมที่ร่วงไปก็จะค่อยๆ งอกกลับมาใหม่อีกครั้งในเวลา 6-9 เดือน แนะนำผู้ป่วยไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องวิตกกังวล

## 8. แนะนำใช้วิตามินธรรมชาติสู้โควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า)

-นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผอ.ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ กล่าวว่า ในสถานการณ์โควิด 19 สิ่งที่ต้องวางแผนให้ดีคือ “โภชนบำบัด” ที่เป็นวิตามินธรรมชาติหรือสมุนไพรธรรมชาติที่สามารถต้านเชื้อโควิดได้ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติหลัก 3 ประการ คือ ต้านเชื้อจุลชีพได้ ต้านการอักเสบได้ และต้านอนุมูลอิสระได้ แนะนำแล้วด้วย “โพรไบโอติกส์” ร่วมกับวิตามิน ซี สังกะสี และ โคจจุฬาลัมพา ในตำรับจันทน์ลีลา

## 9. แนะนำใช้ยาฆ่าพยาธิรักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, newtv, bangkokinsight)

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาลงกรณ์ ระบุว่า ยาฆ่าพยาธิ ไอเวอร์เมคติน ใช้ได้ทั้งการรักษาโควิดตั้งแต่เริ่มต้นรวมถึงจนติดเชื้อและมีอาการไปแล้ว และสามารถใช้ร่วมกับยาอื่นได้ ซึ่งมีประวัติการใช้มานาน ทำให้ทราบกระบวนการใช้และมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ในขณะที่การใช้ฟาวิพิราเวียร์เริ่มเห็นว่าได้ผลข้างลงหรือไม่ทันการ

## 10. ชาวบ้านค้านตั้ง รพ.สนาม ในชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ที่ จ.ตรัง มีชาวบ้านชุมชนวังตอ ประมาณ 30 ราย ยื่นรายชื่อกว่า 200 ราย ขอคัดค้านที่ รพ.เอกชนชื่อดัง จะนำโรงแรมแห่งหนึ่งในชุมชนวังตอ จัดตั้งเป็นสถานพยาบาลเฉพาะกิจดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ที่ได้รับการดูแลระดับหนึ่งและไม่มีอาการ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนไม่เห็นด้วย เพราะเป็นโรงแรมที่ไม่เหมาะสม เป็นโรงแรมเปิด มีทางด้านเดียว อยู่ในซอยตัน สถานบริการต่างๆ การบำบัดไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีอะไรรองรับ

## 11. แนะนำสั่งรมเดซิเวียเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา เตือนระลอก 3 สถานการณ์ยังน่าห่วง ให้จับตาเชื้อกลายพันธุ์ และสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ดูคล้ายจะดื้อยาฟาวิพิราเวียร์แล้ว แต่รัฐยังสั่งมามากกว่า 340 ล้านเม็ด และรมเดซิเวีย 200,000 โดส แนะนำควรสั่งรมเดซิเวียเพิ่มขึ้นแทน

## 12. โควิดสายพันธุ์มิว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, amarintv)

-องค์การอนามัยโลก จับตาโควิดสายพันธุ์ใหม่ “มิว” เสี่ยงหลบภูมิคุ้มกันได้ พบแล้วใน 39 ประเทศ เล็งศึกษาเพิ่มเติม

## 13. การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประเด็นการบริหารสถานการณ์โควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, ไทยโพสต์

-พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติกล่าวหาพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันกว่า 19 เดือนเศษ นายกฯได้รวมศูนย์อำนาจ รวบอำนาจ และมีอำนาจตามกฎหมายแบบเบ็ดเสร็จทั้งในฐานะนายกฯ รมว.กลาโหม ผู้กำกับกับการปฏิบัติงานตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประธานกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด 19 ผอ.ศบค. ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ (ศบค.) และ ผอ.ศบค.กท. อีกทั้งยังได้รวบอำนาจตามกฎหมายต่าง ๆ ถึง 40 ฉบับ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลมาไว้กับตนเอง ปล่อยปละละเลยต่อมาตรการป้องกันควบคุม การระบาดของโรคในหลายเรื่องจนมีการแพร่ระบาดของโรคจากกลุ่มก้อนเล็กๆ กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็วจนยากที่จะควบคุม ขณะที่มาตรการในการหยุดยั้งการแพร่ระบาด นายกฯ รู้ดีว่าปัจจัยสำคัญที่สุดคือการฉีดวัคซีนสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” ท่ามกลางวิกฤติการณ์ดังกล่าวกลับพบว่า นายกฯ บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่สุจริต มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริตต่อหน้าที่ในหลายเรื่อง ทั้งการจัดหาวัคซีนที่มีพฤติการณ์ปิดบังอำพราง ไม่โปร่งใส ตรวจสอบ ไม่ได้ ไม่ทั่วถึง เลือกปฏิบัติ และไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด

-ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ถูกกล่าวหาว่า มีพฤติการณ์ขาดซึ่งองค์ความรู้ ไร้ซึ่งภูมิปัญญาและความสามารถในการกำกับดูแลงานด้านสาธารณสุขของประเทศ มีพฤติกรรมคยโม้อวดทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ฉ้อฉล หลอกลวงประชาชนส่งผลให้การบริหารงานของ สธ. ล้มเหลว โดยเฉพาะการรับมือกับโรคโควิด 19 โดยประเมินความรุนแรงและผลกระทบของโรคนี้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง เห็นว่าเป็นเพียงใช้หัวธรรมดาเป็นและหายได้เอง ประเมินว่าเป็น “โรคกระจอก” จึงปล่อยปละละเลยใน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การเตรียมความพร้อม ด้านสาธารณสุขและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเฉพาะวัคซีน จนทำให้การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และรุนแรง ประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นแต่จะจัดหา "วัคซีนลึกลับ" แต่ด้วยคุณภาพ</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำวิธีดูแลจิตใจรับมือเมื่อสูญเสียคนที่รักจากโควิด เริ่มจากตั้งสติและทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ค่อย ๆ ให้ความตนเอง ยอมให้ตนเองแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างเต็มที่ ไม่จำกัดหรือกดดันตนเอง ระบายความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคนที่ไว้ใจ สังเกตผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเอง หยุคโทษตนเองหรือคิดว่าตนเองต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียนั้น ดูแลตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงให้กำลังใจผู้อื่นที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์,)</p> <p>-นพ.ไพโรจน์ สุริยกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า รพ.สงฆ์ ดำเนินการโครงการถวายการฉีดวัคซีนแก่คณะสงฆ์ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 9 ส.ค. 64 รวม 15,594 รูป เข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค และเข็มที่ 2 เป็นแอสตราเซนเนกา และยังได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรภายในวัดด้วย ทั้งนี้ หากพระสงฆ์รูปใดมีความประสงค์เข้ารับวัคซีนที่ รพ.สงฆ์ ขอกราบนิมนต์เข้ารับบริการภายในเดือนกันยายนนี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า</p> <p>-นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชน ระบายอากาศในบ้านให้ถ่ายเท ป้องกันเชื้อโควิดฟุ้งกระจาย บ้านที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ ควรปิดเครื่องและเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศเป็นระยะ ลดการสะสมเชื้อโรคและให้เกิดการหมุนเวียนอากาศ หรือเปิดพัดลมดูดอากาศออกสู่ภายนอกพร้อมด้วย ส่วนบ้านทั่วไป ควรเปิดประตูหน้าต่าง และใช้พัดลม พัดอากาศออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้พัดลมพัดในขณะบ้านปิดทึบ เพราะเพิ่มการฟุ้งกระจายหากมีเชื้อ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี ว่า ขณะนี้ ศธ. ได้รวบรวมข้อมูลนักเรียนในสังกัดซึ่งมีประมาณ 4.5 ล้านคน เพื่อเสนอให้ที่ประชุม ศบค. พิจารณาเห็นชอบอนุมัติฉีดวัคซีนให้เด็กต่อไป หากศบค. อนุมัติและวัคซีนมาตามแผนที่วางไว้ คาดเริ่มฉีดเดือน ต.ค.นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, sondhitalk)</p> <p>-รพ.จุฬารัตน์ เชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 12-17 ปี แจ้งความประสงค์เข้าร่วม “โครงการระดับภูมิภาคคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม BBIBP-CorV (Sinopharm)” ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. รับจำนวนจำกัด 250 ราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (mcot, isranews,)</p> <p>-วัดหงส์รัตนาราม เปิดศูนย์พักคอยวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร (Temple Isolation) กทม. เริ่มรับภิกษุสงฆ์-สามเณร ที่ติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงประชาชนในละแวกใกล้เคียง เข้ามาดูแล</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <p>-จ.ภูเก็ต ออกคำสั่งสกัดคนจากภายนอกเข้าเกาะอีก 14 วัน หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดฟุ้งวันละ 200-250 คน แต่เปิดให้เดินทางเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวได้ ตั้งแต่ 8 ก.ย. แบบมีเงื่อนไข ต้องโชว์หลักฐานจองและจ่ายค่าโรงแรมที่พักฟลวงหน้า อยู่เกิน 7 วัน ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 วันที่ 5 จ่ายค่าตรวจเอง และต้องฉีดวัคซีนครบตามกำหนด สวอปโควิด 19 เป็นลบ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>-ม.มหิตล คิดค้นน้ำยาบ้วนปากยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้แม้ในเชื้อที่กลายพันธุ์ พัฒนาจากผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากสำหรับผู้ป่วยมีแผลในช่องปากที่ทำจากสารสกัดธรรมชาติข้าวไทย สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิดได้มากกว่า 99.9% โดยจะไปทำลายไขมันที่หุ้มตัวเชื้อไวรัสทำให้ขาดองค์ประกอบที่จะเพิ่มจำนวนได้ นอกจากนี้ ยังไม่ทำให้เกิดการติดสีที่ตัวฟัน สามารถเก็บได้นานเกิน 1 ปีในอุณหภูมิห้อง ที่สำคัญใช้เวลาในการบ้วนปากไม่ถึง 1 นาที มีแผนจะนำไปใช้ในรพ.สนามต่างๆ และในสถานที่รักษาระยะห่างยาก เช่น ทัณฑสถานและค่ายทหาร เป็นต้น</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>บอร์ดเมดิคอลฮับ เพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวรับเปิดประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ประชุมคกก.อำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 2 ร่วมกับ รมว.การท่องเที่ยวฯ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีมติเห็นชอบแนวทางและมาตรการเปิดประเทศภายใน 120 วัน ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่กทม. เชียงใหม่ พัทยา หัวหิน และพื้นที่ท่องเที่ยวสำรองเพิ่มเติม ได้แก่ เชียงคาน จ.เลย และ จ.หนองคาย รวมถึงเกาะกูด เกาะช้าง จ.ตราด และเกาะเสม็ด จ.ระยอง ในรูปแบบ bubble and seal route และมอบให้การท่องเที่ยวฯ บรรจุในแผนเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวเสนอ ครม.ต่อไป พร้อมทั้งผลักดันการผลิตวัคซีน 4 ชนิด ได้แก่ วัคซีน ChulaCov19 โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ วัคซีนไบบาย โดยบ.ไบยาไฟโตฟาร์ม จก.</p>	-



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วัคซีนโควิด 19 HXP - GPO Vac โดยอก. และวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบพ่นจมูก โดยไบโอเทค โดยเสนอกรมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ และให้อย.ลดระยะเวลาขึ้นทะเบียนอนุญาต แผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ในงาน World Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เดือนเม.ย. - ต.ค. 2568 รวมถึงเข้าร่วมประมูลสิทธิเพื่อเป็นเจ้าของจัดงาน Specialized Expo 2028 เดือน ส.ค. - ต.ค. 2571 ที่ จ.ภูเก็ต และเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับการเป็นศูนย์กลางสมุนไพรโลก นำผลิตภัณฑ์กัญชาและสมุนไพรต้านโควิด-19 มาจำหน่ายในเส้นทางท่องเที่ยวแนวร่อง 4 เส้นทาง 9 จังหวัด ได้แก่ อุตรธานี สกลนคร นครพนม หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬนครราชสีมา ปราจีนบุรี (อภัยภูเบศร) และบุรีรัมย์ (โนนมาลัยโมเดล)</p>	
<p><b>เสนอขอบรรจุ ขรก.สร. รอบใหม่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)          -นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. เผยความคืบหน้าการเสนอขอบรรจุอัตรากำลังข้าราชการรอบใหม่ว่า พื้นที่ต่าง ๆ ได้สำรวจรอบอัตราช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา และส่งข้อมูลมาให้ส่วนกลางประมาณ 38,000 ตำแหน่ง ได้ผ่านการพิจารณาของ อ.ก.พ. สธ. แล้ว อยู่ในขั้นตอนเสนอหาก ก.พ. อนุมัติ จะนำมาเกลี่ยตาม 3 กลุ่มภารกิจ คือ กลุ่มแรก บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านหน้าตามภารกิจหลัก กลุ่มสอง บุคลากรที่ปฏิบัติงานภารกิจสนับสนุนด้านหน้า และกลุ่มสาม บุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มแบ็กออฟฟิศ ทั้งนี้ การบรรจุข้าราชการรอบนี้เป็นไปตามนโยบาย รว.สธ. ที่ต้องการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรที่ทำงานต่อสู้โควิด 19</p>	-
<p><b>จับกุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก., บ้านเมือง, สยามรัฐ, mcot, ch7, thailandplus )          -ภ.ญ.สุภัทรา บุญเสริม รักษาการแทนรองเลขาธิการ อย. และ บก.ปคบ. แถลงผลการจับกุมผู้กระทำความผิดใน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ FLASH SLIM ซึ่งมีส่วนผสมฟลูออซิทีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท จัดเป็นยาอันตราย อ้างสรรพคุณลดน้ำหนักสูตรหมอเกาหลี ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์เป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมด ไม่ระบุเลขสารบบอาหาร และอาจนำเข้าโดยผิดกฎหมาย ยึดของกลางส่งพนักงานสอบสวน ขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย</p>	-
<p><b>ชุดตรวจ HIV</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ          -นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย มาตรการแก้ไขปัญหาดิสในปี 64 คือ สนับสนุนให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงใช้ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเบื้องต้นด้วยตนเองได้ โดยปี 64 มีชุดทดสอบผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานจาก อย. แล้ว 2 ชนิด คือ ชุดตรวจหาการติดเชื้อจากการเจาะเลือดปลายนิ้วมีรูผลใน 1 นาที และชุดตรวจโดยใช้น้ำลายอ่านผลได้ใน 20 นาที เตรียมวางจำหน่ายในร้านขายยาทั่วประเทศ ตั้งแต่สิ้นเดือน ส.ค.64 เป็นต้นไป หากพบติดเชื้อจะเข้าสู่ระบบรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในสถานพยาบาลทั่วประเทศตามสิทธิการรักษา</p>	-
<p><b>7 วิธีขับขี้ปอดภัยช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( กรุงเทพมหานครออนไลน์, thailandplus )          -นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำ 7 วิธีขับขี้ปอดภัยช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง คือ 1.เปิดไฟหน้ารถ โดยใช้ไฟต่ำ ช่วยให้มองเห็นชัดเจนขึ้น 2.เปิดใบปัดน้ำฝนให้เหมาะสมกับความแรงของฝน 3.ลดความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. 4.เว้นระยะห่างจากคันหน้า อย่างน้อย 10-15 เมตร 5.หลีกเลี่ยงการแซงเพื่อลดการเฉี่ยวชน 6.ไม่เหยียบเบรกทันที ใช้เกียร์ต่ำค่อยๆ เบรก และ 7.หากระดับน้ำสูงกว่าขอบประตูไม่ควรขับฝ่าไป</p>	-